



ที่ ศธ 0577/ว 314

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

14 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2559 The Seventh TCU International e-learning Conference 2016 “Disruptive Innovation in Education”

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน/มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล /ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน/คณบดีคณะครุศาสตร์ /คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2559 The Seventh TCU International e-learning Conference 2016 “Disruptive Innovation in Education”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2559 The Seventh TCU International e-learning Conference 2016 “Disruptive Innovation in Education” ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ เป็นการประมวลความรู้ด้านอีเลิร์นนิง ในทุกด้าน โดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของท่านเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. เข้าร่วมประชุมฟังแนวคิด ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษาจากต่างประเทศ และในประเทศเกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษาโลกด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีการศึกษา
2. แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์กับนักการศึกษาต่างประเทศและในประเทศในเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลการศึกษา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ กรุณาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ <http://iec2016.thaicyberu.go.th> วันสุดท้ายของการลงทะเบียนคือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ท่านที่ได้ลงทะเบียนแล้วจะได้รับรหัสเพื่อใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ หากท่านใดไม่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ท่านจะไม่มีรหัส ซึ่งจะส่งผลให้ท่านเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมได้)

สำนักงาน/...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่าน และคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมกันนี้ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ โดยการประชุมไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ สำหรับค่าเดินทาง และค่าที่พักของผู้เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบด้วย
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2559
The Seventh TCU International e-learning Conference 2016
“Disruptive Innovation in Education”

ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีพันธกิจที่สำคัญที่จะส่งเสริมการจัดการศึกษาอีเลิร์นนิ่งในสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยการสร้างความร่วมมือกับองค์กรสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันทรัพยากร และ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ เท่าทัน จึงจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2559 The Seventh TCU International e-learning Conference 2016 “Disruptive Innovation in Education”

โดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นตัวกลางในการระดมผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาร่วมกันให้ความรู้ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ่ง อาทิ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในรูปแบบที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน การบริหารจัดการเพื่อความคุ้มค่าและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น โดยคาดหวังให้มีการนำความรู้ที่ได้จากการประชุมเหล่านี้ไปพัฒนาปรับปรุง อีเลิร์นนิ่งของชาติต่อไป

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จะประมวลความรู้จากการประชุมและจัดทำเป็นคลังความรู้ สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดระหว่างนักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาที่สนใจ และครอบคลุมความรู้ที่ทันสมัยด้าน e-Learning ทั้งในและต่างประเทศ
2. เพื่อประมวลความรู้ด้านอีเลิร์นนิ่ง ในทุกด้านที่สำคัญจากนักวิชาการด้านการศึกษา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จัดทำเป็นคลังความรู้ด้านอีเลิร์นนิ่ง
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอีเลิร์นนิ่งจากคลังความรู้ แก่นักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาที่สนใจ ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ เช่น เว็บคลังความรู้ วารสาร สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ เป็นต้น

รูปแบบการดำเนินการ

การอภิปรายบรรยายนำเสนอ โดยมี Theme หลัก คือ “Disruptive Innovation in Education” รูปแบบการจัดการงาน อาทิ ห้องป . ฐมใหญ่ โดยการอภิปรายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน จากต่างประเทศมาให้ความรู้ รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ ต่อการสร้างความร่วมมือในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ วิทยากรต่างประเทศ (key Note) จะเป็นผู้ประมวลความรู้ ด้านจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ่ง จากทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีเอเชีย และแถบภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายของการประชุม

อาจารย์ นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 700 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระยะเวลาการดำเนินงาน

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิ่งร่วมกับวิทยากรต่างประเทศ
2. คลังความรู้ด้านอีเลิร์นนิ่งที่เกิดจากการสัมมนาวิชาการ จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการ การศึกษา ครู อาจารย์ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิ่ง